



ที่ ศธ ๐๔๑๕๐/๓๒๕๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต ๒ ตำบลบางพลีใหญ่
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๕๕๐

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง มาตรการกำชับการนำเด็กเข้าค่ายลูกเสือ หรือการปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. QR - Code มาตรการความปลอดภัย

๒. สำเนาหนังสือสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ที่ ศธ ๕๔๐๐/๓๐๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินนโยบายในการสร้างความปลอดภัย
ในสถานศึกษา การจัดกิจกรรมนอกสถานศึกษา เพื่อความเชื่อมั่นของสังคมและป้องกันภัยคุกคามในชีวิต
ทุกรูปแบบ โดยมีการดำเนินการตามแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครู และบุคลากร
ในรูปแบบต่างๆ อย่างเข้มข้น พร้อมทั้งการปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรมและองค์ความรู้ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์
และไซเบอร์ อย่างสร้างสรรค์ ในการส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม สร้างความ
ตระหนักรู้และจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาบทบาทและภารกิจด้านความปลอดภัยของทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ขอเรียนว่า ในช่วงระหว่างเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นช่วงเวลาของการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมการ
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน ของบุตรหลานของประชาชนผู้รับบริการ
จึงขอแจ้งเวียนมาตรการของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ขอให้สถานศึกษา
ปฏิบัติตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วย การปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๙
โดยขอให้สถานศึกษาคำนึงถึงมาตรการความปลอดภัยของนักเรียนในการนำเด็กเข้าค่ายลูกเสือ หรือการปฏิบัติ
กิจกรรมลูกเสือทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นางพร้อมบุญ รักษ์สุระ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา(ศุภรณญา)

โทร. ๐-๒๓๓๐-๐๑๔๑ - ๔ ต่อ ๑๗

ผู้ประสาน ๐๘๖-๐๕๔๕๗๓๐

QR - Code มาตรการความปลอดภัย

QR - Code คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



QR - Code คู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

